



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์)) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการให้ส่วนราชการเสนอรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์)) ตำแหน่งเลขที่ ๖๘ สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์)) ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๕ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นั้น

บัดนี้ การเสนอรายชื่อได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้  
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์)) ตำแหน่งเลขที่ ๖๘  
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- นางสาวพสุภา ชินวโรสภา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม
- นายสรรณพ นาควานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม
- นางสาวนงนุช เมธิยนต์พิริยะ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- นางสาวดวงกมล เขาวนศรีหมุด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์)) ตำแหน่งเลขที่  
๒๔๕ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- นางสาวปัทมา นพรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- นางสาวภูวดี ตูจันทา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อนึ่งหากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไม่มาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามกำหนดวัน และเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิที่จะเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลาธรรม)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม